



สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

‘ท่องเที่ยว’เจาะลึกซัพพลายเชน แก้‘ธุรกิจผูกขาด-บิดกฎหมาย’

กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และประธานสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า ททท. จัดทำโครงการ "เที่ยวไทยแท้2" สานต่อการดำเนินงาน สนองนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ ปี 2561 เป็นวาระท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น เน้นสร้างสำนึกรักชุมชน กระจายรายได้สู่ชุมชน ทำให้การท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2561 ที่ต้องการให้ตลาดในประเทศ เพิ่มขึ้นได้ถึง 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.04% มีการเดินทางกว่า 157.83 ล้านคนครั้ง เพิ่มขึ้น 3.2%

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ชงโปรเจกต์5แสนล.พัฒนาได้

นายกวิศพงษ์ สิริธนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า หอการค้าภาคใต้ได้หารือร่วมกัน และสรุปข้อเสนอให้เร่งรัดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ริเริ่มไว้ก่อนหน้านี้หลายโครงการ ในภาพรวมของ 14 จังหวัดภาคใต้ มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท เป็นงบประมาณต่อเนื่อง 5 ปี อาทิ โครงการมอเตอร์เวย์ มีเส้นทางเริ่มต้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ปลายทาง อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเดิมจะดำเนินการในปี 2561 เลื่อนไปเป็นปี 2563 โครงการทำเรือน้ำลึกสงขลา 2 และการบูรณะท่าเรือน้ำลึกสงขลา 1 โครงการรถไฟรางคู่ โครงการสะพานเชื่อมสตูล-รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น โดยจะมีประธานหอการค้าภาคใต้ เป็นผู้แทนนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายนนี้

ที่มา : มติชน

‘สนช.’ชวนเอสเอ็มอีสมัครรับทุน

สนช. ร่วมกับ หอการค้าไทยและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เชิญชวน ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ทั้ง ส่วนกลางและภูมิภาคตลอดจนวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ สมัครเข้าร่วม "โครงการนวัตกรรมแบบเปิด"

นายธีรินทร์ ธีญญวัฒน์กุล รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัย หอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยมุ่งขับเคลื่อนการค้าและบริการยุค 4.0 ด้วยการพัฒนายกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สมาชิก 1 แสนรายทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มหลัก คือ เกษตรอาหาร การค้า ท่องเที่ยวและบริการ ขณะที่หอการค้าไทยมีจุดแข็งสำคัญคือ เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายรอบด้านจึงเข้าใจในความต้องการและปัญหาของสมาชิกอย่างแท้จริง และเป็นศูนย์กลางของคลังข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นทางรอดให้กับผู้ประกอบการ ไทยโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ

นอกจากนี้ยังตระหนักดีว่า นวัตกรรมจะเป็นทางรอดให้กับผู้ประกอบการจึงดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ การผลักดันแนวคิดเรื่อง IDE (Innovation Driven Entrepreneur) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งร่วมกับเอ็มไอทีในการสร้างอีโคซิสเต็ม

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ